

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ของ
บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด

ตามที่บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด (“TDX”) ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ของบริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด ผ่านทางเว็บไซต์ ในระหว่างวันที่ 10 - 24 เมษายน 2566 มีผู้แสดงความคิดเห็นรวม 2 ราย ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ให้บริการระบบเสนอขาย โทเคนดิจิทัล และบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ในการนี้ TDX ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และขอสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ดังนี้

ผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมดเห็นด้วยกับหลักเกณฑ์ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

ประเด็น	ความเห็น/ ข้อเสนอแนะ
ข้อหาหรือที่ 1: การปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการเพิกถอนโทเคนดิจิทัล	
<p>1.1 การปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอและโทเคนดิจิทัลที่จะนำมาจดทะเบียนซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ TDX</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● เนื่องจากรูปแบบของนิติบุคคลต่างประเทศมีความหลากหลาย ไม่ได้จำกัดเฉพาะในรูปแบบบริษัท จำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดเท่านั้น จึงควรพิจารณากำหนดรูปแบบของนิติบุคคลต่างประเทศเพิ่มเติม ● ควรกำหนดกรอบมูลค่าการเสนอขายให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลสามารถใช้เป็น benchmark ในการกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการระดมทุน โดยการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลได้ และเพื่อไม่ให้กระทบกับมูลค่าโครงการในภายหลัง ● ควรกำหนดระยะเวลาการพิจารณาในหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลสามารถประเมินระยะเวลาในการคัดเลือกโทเคนดิจิทัลเข้าจดทะเบียนได้ โดยอาจกำหนดระยะเวลาให้เริ่มนับแต่วันที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลยื่นข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ● อาจกำหนดคุณสมบัติของโทเคนดิจิทัลที่จะนำมาจดทะเบียนซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ TDX ว่าผู้ยื่นคำขอจะต้องแสดงได้ว่าโทเคนดิจิทัลดังกล่าวสามารถรองรับการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ TDX โดยไม่จำเป็นต้องกำหนดว่าจะต้องโอนย้ายโทเคนดิจิทัลนั้นมายังกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

<p>1.2 การกำหนดเหตุในการเพิกถอนโทเคนดิจิทัลเพิ่มเติม รวมทั้งการปรับปรุงข้อกำหนดเพื่อเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน กรณีผู้ออกโทเคนขอเพิกถอนโทเคนดิจิทัลออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ TDX</p>	<ul style="list-style-type: none"> • กรณีที่โครงการตามหนังสือชี้ชวนได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วง มีการปิดโครงการ และคืนเงินต้นให้กับนักลงทุนไปแล้ว ผู้ออกโทเคนดิจิทัลอาจดำเนินการแจ้งความประสงค์กับ TDX เพื่อให้เพิกถอนโทเคนดิจิทัลดังกล่าวล่าช้า ทำให้ผู้ลงทุนบางรายเข้าใจผิดและเข้าไปซื้อโทเคนดิจิทัลที่ยังอยู่ในระบบของบริษัทฯ อยู่ TDX อาจหารือกับผู้ออกโทเคนดิจิทัลเพื่อใช้สัญญาอัจฉริยะในการกำหนดอายุของโทเคนดิจิทัล เพื่อให้สามารถ burn โทเคนดิจิทัลได้อย่างอัตโนมัติตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ อย่างไรก็ตาม TDX อาจใช้วิธีการขึ้น Trading Sign และหยุดพักการซื้อขายโทเคนดิจิทัลเป็นการชั่วคราวไปพลางก่อนได้ • ควรกำหนดรายละเอียดขั้นตอนในการเพิกถอนโทเคนดิจิทัลออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ TDX สำหรับกรณีที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ที่ออกโดย TDX เช่น ขั้นตอนการเตือนให้แก้ไขก่อนเพิกถอน การกำหนดระยะเวลาให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติม และการกำหนดระยะเวลาเพิกถอนโทเคนดิจิทัล
<p>ข้อหารือที่ 2: การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล</p>	
<p>2.1 การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับการกำหนดประเภทข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทัลเพิ่มเติมที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีหน้าที่เปิดเผย</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ในการกำหนดประเภทข้อมูลที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีหน้าที่ต้องเปิดเผยเมื่อมีการจ่ายผลตอบแทนหรือการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลนั้น ควรกำหนดให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดการจ่ายเงิน เช่น ช่วงเวลาหรือช่องทางที่จะมีการจ่ายเงินก็น่าจะเพียงพอ เนื่องจากหากกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลในรายละเอียด อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอยู่ด้วย • ควรกำหนดช่องทางและวิธีการเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเจน
<p>ข้อหารือที่ 3: การปรับปรุงหลักเกณฑ์การซื้อขายโทเคนดิจิทัล</p>	
<p>3.1 การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาซื้อขายของโทเคนดิจิทัล</p>	<p>ผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมดเห็นด้วยโดยไม่มีความเห็นเพิ่มเติม</p>
<p>3.2 การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับการขึ้นและการปลดเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย (Trading Sign)</p>	<p>ผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมดเห็นด้วยโดยไม่มีความเห็นเพิ่มเติม</p>

<p>3.3 การกำหนดจุดเวลาเพื่อการชำระราคาและส่งมอบโทเคนดิจิทัลที่ถือถือว่าเป็นที่สุด (Finality of Settlement)</p>	<p>ผู้แสดงความเห็นทั้งหมดเห็นด้วยโดยไม่มีความเห็นเพิ่มเติม</p>
<p>3.4 การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินการของ TDX เมื่อเกิดเหตุขัดข้องที่อาจมีผลกระทบต่อการซื้อขาย หรือการชำระราคาและการส่งมอบโทเคนดิจิทัล</p>	<ul style="list-style-type: none"> กรณีเกิดเหตุขัดข้องที่อาจมีผลกระทบต่อการซื้อขาย หรือการชำระราคาและการส่งมอบโทเคนดิจิทัล ซึ่งเกิดจากระบบงานของ TDX ขัดข้อง ควรกำหนด SLA และ BCP ให้ชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยให้นักลงทุนทราบว่าดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเท่าใด นอกจากนี้ ควรจัดทำระบบงานให้นักลงทุนสามารถถอนทรัพย์สินที่ฝากไว้กับ TDX ออกได้ตลอดเวลาที่ยังไม่สามารถแก้ไขเหตุขัดข้องดังกล่าวได้
<p>ข้อเสนอแนะอื่น ๆ</p>	
<ul style="list-style-type: none"> การโอนโทเคนดิจิทัล 	<ul style="list-style-type: none"> TDX สามารถเปิดบริการให้ลูกค้าโอนโทเคนดิจิทัลแบบ OTC ระหว่าง wallet ได้หรือไม่ (ไม่ผ่านการซื้อขายบนกระดานปกติ) เนื่องจากอาจมีกรณีที่นักลงทุนประสงค์ที่จะโอนโทเคนดิจิทัลให้กับนักลงทุนรายอื่นที่ whitelist กับ TDX ไว้แล้ว เช่น เป็นการโอนโทเคนดิจิทัลของบิดา/มารดาให้แก่บุตร หรือระหว่างคู่สมรส เป็นต้น
<ul style="list-style-type: none"> ลักษณะคำสั่งไม่เหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> เนื่องจากในทางปฏิบัติ อาจเกิดกรณีที่นักลงทุนกดยกเลิกคำสั่งซื้อขายแบบไม่ได้ตั้งใจ และส่งคำสั่งซื้อขายเข้าไปใหม่ที่ในราคาที่เท่าเดิม ปริมาณเท่าเดิม และภายในเวลาใกล้เคียงกัน ในการพิจารณาว่าเป็นคำสั่งไม่เหมาะสมหรือไม่ จึงควรพิจารณาพฤติกรรมการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวประกอบด้วยว่าเป็นการกระทำในครั้งแรก หรือเคยมีการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวมาแล้วหลายครั้ง